

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc tiếp tục tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội nghiêm trọng.**

Vừa qua, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố đã tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết đợt 3 và tổng kết một năm triển khai thực hiện Nghị định số 87/CP, 88/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Thành quả đạt được trên cả hai lĩnh vực “xây” và “chống” thể hiện sự quan tâm và phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, Ủy ban nhân dân, các Ban, Ngành, Mặt trận, Đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Các dịch vụ văn hóa được tăng cường quản lý, các tệ nạn xã hội nghiêm trọng như cờ bạc, mại dâm, ma túy đã được ngăn chặn một bước. Mô hình phường xã không còn tệ nạn xã hội, trường học không lưu hành văn hóa phẩm xấu được triển khai xây dựng... Tuy nhiên, gần đây các tệ nạn xã hội có xu hướng phát triển trở lại với nhiều dạng biến tướng, đối phó tinh vi đối với các hoạt động kiểm tra, kiểm soát của các ngành các cấp.

Nhằm tạo môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh chuẩn bị bước vào đợt hoạt động qui mô lớn chào mừng 300 năm Saigon - thành phố Hồ Chí Minh trong quý IV/1997 và cả năm 1998, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị định số 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ban chỉ đạo 814 các cấp rà soát lại tình hình thực hiện Nghị định số 87/CP, chấn chỉnh các đội kiểm tra liên ngành 814, giải quyết nhanh chóng các tồn đọng trong công tác xử lý vi phạm, xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg theo 03 bước: trước, trong và sau Tết Nguyên đán 1998. Trọng tâm là không thể xảy ra trên địa bàn các loại hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và các hoạt động kinh doanh dịch vụ khác vi phạm Nghị định số 87/CP như: đốt pháo nổ, lưu hành phổ biến và buôn bán văn hóa phẩm độc hại, in lậu, nhân bản băng hình lậu, quảng cáo không có giấy phép, buôn bán bài, lịch ngoại nhập lậu, các hình thức cờ bạc trá hình, các hoạt động có tính chất mê tín dị đoan.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền với nội dung “Nghị định số 87/CP – Xây và chống” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tập trung nêu bật những điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, hoạt động phong trào của các đoàn thể quần chúng, phát hiện và giới thiệu các mô hình trong hoạt động xây và chống.

3. Phát động phong trào quần chúng rộng rãi đến các đơn vị, cơ quan, trường học, xí nghiệp, nhà máy, triển khai đến từng gia đình, tổ dân phố, khu phố, tổ nhân dân, áp nhân dân hưởng ứng hỗ trợ các hoạt động của Ban Chỉ đạo 814 các cấp, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi sai trái, không phù hợp với truyền thống đạo đức của dân tộc xuất hiện trên địa bàn.

Thành lập các hộp thư và đường dây điện thoại nóng trên từng địa bàn chủ yếu tại trụ sở Công an các cấp quận, huyện, phường, xã, thị trấn, nhanh chóng giải quyết các đơn thư và điện thoại tố giác của nhân dân. Ban Chỉ đạo 814 các cấp cần biểu dương khen thưởng kịp thời những người có công phát hiện, tố giác, các đội kiểm tra hoạt động có hiệu quả tốt.

4. Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã nắm lại tình hình nhân hộ khẩu trên địa bàn, phối hợp các thành viên trong Ban chỉ đạo 814 tiếp tục đẩy mạnh việc bài trừ các tệ nạn xã hội như: gái mại dâm đứng đường đón khách, các tụ điểm mại dâm, ma túy, cờ bạc, số đề, có phương án xử lý phù hợp đối với các đối tượng lang thang, ăn xin, bệnh phong, móc túi, lôi kéo làm tiền khách trên đường phố và nơi công cộng. Tăng cường các biện pháp giáo dục tại địa bàn dân cư. Mặt khác có kế hoạch phối hợp với các ngành thành phố đưa một số đối tượng về các trung tâm giáo dục, chữa bệnh, cơ sở xã hội khi cần thiết.

Cần coi trọng việc nhân rộng mô hình phường xã không còn tệ nạn xã hội, trường lớp không có học sinh nghiện hút ma túy, heroin, các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, các tụ điểm văn hóa lành mạnh...

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư. Trọng tâm là vận động “Toàn dân làm đẹp thành phố” chào mừng 300 năm Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố sẽ tập trung chỉ đạo điểm quận 1, quận 3 và quận Bình Thạnh về cuộc vận động này.

5. Sở Văn hóa thông tin, Sở Thương mại, Sở Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và xã hội cùng với Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai quy hoạch một bước các loại hoạt động văn hóa và dịch vụ trên địa bàn. Trước hết triển khai áp dụng cho việc cấp, đổi và gia hạn giấy phép hoạt động năm 1998. Trọng tâm là các hoạt động nhà hàng, quán ăn, quán giải khát, cà phê, bar rượu, karaoke, đại lý cho thuê băng video, trò chơi điện tử, in lụa.

6. Các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo 814 thành phố có trách nhiệm rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đã ban hành, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, bổ sung thay thế, phù hợp với nội dung Nghị định số 87/CP.

Sở Lao động Thương binh và xã hội tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập các cơ sở giáo dục chữa bệnh cho đối tượng gái mại dâm, nghiện ma túy ở độ tuổi vị thành niên.

Cho phép Trung tâm Bình Triệu và Trung tâm Nhị Xuân tổ chức chữa bệnh và cai nghiện ma túy. Có chế độ miễn giảm cho người nghèo khi có xác nhận của Phòng Lao động Thương Binh xã hội và của Ủy ban phường xã.

7. Sở Văn hóa thông tin có kế hoạch phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo, Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói nhân dân thành phố triển khai các chương trình văn hóa, truyền thông, vui chơi giải trí lành mạnh phù hợp với tuổi trẻ học đường. Phấn đấu xây dựng 100 ấp văn hóa trong năm 1998. Triển khai tốt việc xây dựng mái trường xanh, sạch, đẹp. Kiên quyết xóa các tụ điểm buôn bán hàng rong trước các cổng trường.

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết hai năm thực hiện Nghị định số 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg vào quý II/1998.

Ban Chỉ đạo 814 quận huyện và các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan đảm bảo chế độ báo cáo thường xuyên công tác thực hiện Nghị định số 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg theo định kỳ vào mỗi cuối tháng về Thường trực Ban Chỉ đạo 814 thành phố (Sở Văn hóa thông tin).

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Ban chỉ đạo 814 các cấp hết sức quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động “xây” và “chống” thực hiện Nghị định số 87/CP nhằm tăng cường quản lý nhà nước góp phần làm lành mạnh môi trường văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố nhất là dịp thành phố bước vào kỷ niệm 300 năm.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Phương Thảo**